

## ผลกระทบทางสังคม...เด็กติดมือถือ

นำเสนอเมื่อ : 9 พ.ค. 2552

### ติดมือถือ

ยุคเทคโนโลยีการสื่อสารครองโลก  
รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังปวดหัวหาทางแก้ไขเยียวยาผลกระทบทางสังคมตามมาจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างไม่บันยะบันยังของเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ยังมองข้ามผลแง่ลบ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน

กระทรวงศึกษาธิการแดนปลาดิบสุ่มสำรวจนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 10,000 คน พบข้อมูลสรุปได้ว่า  
เยาวชนคนรุ่นใหม่กำลังติดโทรศัพท์มือถือกันชนิดถอนตัวไม่ขึ้น เฉลี่ยการใช้โทรศัพท์มือถือ แต่ละวันนอกจากโทร.พูดคุยปกติแล้ว ยังมีส่งหรือรับข้อความเฉลี่ยมากกว่า 12 ข้อความ ช่วงเวลาว่างส่งข้อความไม่มีเว้นตอนกินข้าว เรียนหนังสือ หรือแม้กระทั่งระหว่างอาบน้ำ

นักเรียนอายุ 13-14 ปี หรือระดับมัธยมต้น เฉลี่ยพกโทรศัพท์มือถือส่วนตัว 46 เปอร์เซ็นต์ นักเรียนระดับมัธยมปลาย อายุ 16-17 ปี มีโทรศัพท์มือถือส่วนตัว 96 เปอร์เซ็นต์ ส่วนกลุ่มเด็กอายุ 11-12 ปี ยังระดับประถม พกโทรศัพท์มือถือราว 25 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1 ใน 4 คน

ข้อมูลพบอีกว่า 1 ใน 5 คน ของนักเรียนระดับมัธยมต้น ส่งหรือรับข้อความเฉลี่ยวันละมากกว่า 50 ข้อความ  
ไม่นับรวมถึงโทรศัพท์มือถือประเภทเชื่อมต่อได้กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต้องมีรับส่งอีเมลจากเพื่อนฝูงทั้งจากในประเทศและทั่วโลก ใช้ค้นหาข้อมูล หรืออ่านหนังสือ ใช้ฟังเพลงหรือดูภาพเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆ ซึ่งในจำนวนนี้ถึง 7 เปอร์เซ็นต์ รับหรือส่งอีเมลเฉลี่ยวันละมากกว่า 100 ครั้ง

ผลสำรวจทั่วไปรู้กันว่านักเรียนระดับมัธยมต้น 1 ใน 4 คน ใช้โทรศัพท์ระหว่างรับประทานอาหาร อีก 10 เปอร์เซ็นต์ ใช้โทรศัพท์ระหว่างอาบน้ำ และ อีก 18 เปอร์เซ็นต์ ใช้โทรศัพท์ระหว่างอยู่ในชั้นเรียน

อิริยภัก มันทานี รวบรวมกระทรวงศึกษาญี่ปุ่น เห็นข้อมูลถึงตกอกตกใจเด็กนักเรียนหลายคนรับส่งอีเมลกันแต่ละวันอย่างบ้าคลั่ง น้อยนักที่เหล่าผู้ปกครอง จะรับรู้ถึงอันตรายจากผลกระทบของการได้รับหรือส่งอีเมลจำนวนมากจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ

แม้ประโยชน์ของการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่รอบรู้ หูตากว้างไกล  
ติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกได้รวดเร็วสะดวกมากขึ้นแต่คนกลุ่มนี้ด้วยไม่น้อยมักตกเป็นเหยื่อหลายประเภท ทั้งถูกโกงหลากรูปแบบและอาจถูกล่วง ละเมิดทางเพศได้ไม่ยาก  
เนื่องเพราะการเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่เหมาะสมต่างๆ ทำได้ง่ายเพียงแคปลายนิ้วสัมผัส

น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือ โทรศัพท์มือถือเชื่อม อินเทอร์เน็ตที่เหล่านักเรียนมัธยมต้นนิยมใช้กันมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์  
ไม่มีการควบคุมตรวจสอบหรือสกัดกั้นการเชื่อมต่อเว็บไซต์ต้องห้าม...

ข้อมูลจาก :